

Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng quà tại tỉnh Yên Bái



Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo tỉnh Yên Bái.

Vừa qua, đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Sơn Minh Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tại tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có các đồng chí: Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhằm chia sẻ, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho Quỹ Vì người

nghèo của tỉnh Yên Bái, hỗ trợ 15 triệu đồng cho Trường Tiểu học Tú Lệ, huyện Văn Chấn. Vui mừng, cảm ơn những tình cảm và sự hỗ trợ thiết thực của các đồng chí trong đoàn công tác dành cho tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống mong muốn thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, có nhiều chương trình, hoạt động hướng đến người nghèo, hỗ trợ phát triển giáo dục vùng cao Yên Bái vì sự phát triển bền vững.

THU TRANG - HOÀI VĂN

Đồng chí Giàng A Tông... (Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ; chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho việc tổ chức đại hội MTTQ các cấp trong năm 2019; tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Tại Hội nghị, đồng chí Nông Văn Lịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông qua Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc thôi tham gia Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực và chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2014 - 2019. 100% các vị ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh đã biểu quyết nhất trí với tờ trình. Thực hiện Quyết định 1687 ngày 19/2/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc điều động, phân công

nhiệm vụ công tác cán bộ, Hội nghị đã hiệp thương, 100% các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhất trí cử bổ sung đồng chí Giàng A Tông tham gia Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực và chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giàng A Tông đã cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục phát huy năng lực, không ngừng trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác mới; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc tổ chức đại hội MTTQ các cấp và các chức năng, nhiệm vụ của mặt trận. Đồng chí mong muốn, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp, đồng hành cùng mặt trận thực hiện mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.

HỒNG OANH

Tháo gỡ khó khăn...

(Tiếp theo trang 1)

Hiện toàn tỉnh có 9 dự án trọng điểm đã và đang được triển khai. Bên cạnh một số kết quả đạt được thì hiện nay các dự án đều chậm tiến độ so với yêu cầu, kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, giá đất bồi thường, bố trí tái định cư cho các hộ dân. Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tuần Quán hiện còn 18 hộ chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công... Dự án đường nối Quốc lộ (QL) 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng có tổng số 716 hộ bị ảnh hưởng; trong đó, địa bàn thành phố còn 35/289 hộ chưa được phê duyệt, 78/289 hộ chưa bàn giao mặt bằng; địa bàn huyện Trấn Yên còn 29/427 hộ chưa được phê duyệt, 87/427 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Dự án đường nối QL37 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thành phố Yên Bái còn 11 hộ chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Dự án Hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm, thành phố Yên Bái còn một số vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng do chưa thống nhất được phương án bồi thường với tổng số 23 hộ và 1 tổ chức, gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai...

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương, đặc biệt là thành phố Yên Bái chưa hoàn thành việc điều chỉnh bản đồ đo đạc với 27 hộ dân tại phường Hợp Minh, xã Giới Phiên, xã Phúc Lộc; chưa phê duyệt giá đất bố trí tái định cư, giải quyết các quy trình, thủ tục, vướng mắc liên quan đến bồi thường, tái định cư cho các hộ dân để đảm bảo bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ đề ra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, trong thời gian tới, các sở, ngành của tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên tập trung quyết liệt, ưu tiên giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; khẩn trương triển khai phê duyệt điều chỉnh đo đạc bản đồ, phê duyệt giá đất bồi thường, bố trí tái định cư cho các hộ dân xong trong tháng 3 và đầu tháng 4/2019 để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công đối với hai dự án đường nối QL32C và QL37 với đường cao tốc

Nội Bài - Lào Cai. Về Dự án Hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư sớm lựa chọn nhà thầu tư vấn, chỉ định thầu xong trước 30/3; báo cáo phương án điều chỉnh dự án trước 15/4 đồng thời đề nghị thành phố Yên Bái và Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và hoàn thành kiểm kê xác định đơn giá đền bù, hỗ trợ, xong trước 31/3. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu, chủ đầu tư các dự án cần nghiêm túc chấn chỉnh các nhà thầu, tư vấn giám sát không đảm bảo tiến độ phê duyệt. Để bù đắp khối lượng chậm tiến độ, chủ đầu tư cần chỉ đạo đơn vị thi công bổ sung nhà thầu phụ, liên danh; kiên quyết xử lý, thay thế các nhà thầu, tư vấn giám sát không bố trí đủ nhân lực, tuân thủ chất lượng theo quy định của pháp luật.

Đối với một số dự án khác như: Dự án đường Trạm Tàu - Bắc Yên, Dự án đường nối QL 32C với đường Âu Cơ, thành phố Yên Bái (hình thức hợp đồng BT), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và báo cáo Chính phủ để triển khai các bước theo quy định nhằm sớm triển khai các dự án trong thời gian tới.

HÙNG CƯỜNG - ĐỨC TOÀN

Trước đó, ngày 22/3 đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra tiến độ thi công một số các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh tại huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Trong đó, đồng chí đã trực tiếp kiểm tra thực địa toàn tuyến về tiến độ thi công Dự án công trình đường nối QL 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các hạng mục thi công đường dẫn nối cầu Bảo Lương với đường Âu Cơ thuộc Dự án cầu Tuần Quán, thành phố Yên Bái. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã thẳng thắn phê bình chủ đầu tư, một số đơn vị nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn giám sát công trình chưa làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, còn để xảy ra sai sót về quản lý chất lượng các công trình và không đảm bảo tiến độ thi công đề ra.

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), ngày 22/3, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng cán bộ Tỉnh đoàn và đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Đến chúc mừng Tỉnh đoàn, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những thành tích đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua. Đặc biệt, trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch cộng đồng, các chương trình tình nguyện hướng về cơ sở... Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, Tỉnh đoàn cần tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sao cho có hiệu quả, tránh hình thức. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần có các giải pháp huy động sức trẻ, tính sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện,



Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ Tỉnh đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh.

động viên tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh tham gia thực hiện tốt xóa đói giảm nghèo, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng ở địa phương.

Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh đoàn và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh, đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự quan tâm, động viên của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

(Xem tiếp trang 11)